

## "ด่านชุมชน"ลดเมา เพิ่มสุข

มวลงประชาชนชาวไทยหงุดหงิดใจเมื่อรัฐบาลประกาศใช้มาตรา 44 ห้ามนำรถกระบะบรรทุกน้ำไปเล่นน้ำสงกรานต์บนถนนหลัก หรือบนทางหลวงทั่วประเทศไทย เพื่อลดสถิติตายในช่วงเทศกาล

อาทิตย์ที่ 9 เมษายน 2560 เวลา 06.00 น.



มวลงประชาชนชาวไทยหงุดหงิดใจเมื่อรัฐบาลประกาศใช้มาตรา 44 ห้ามนำรถกระบะบรรทุกน้ำไปเล่นน้ำสงกรานต์บนถนนหลัก หรือบนทางหลวงทั่วประเทศไทย เพื่อลดสถิติตายในช่วงเทศกาล ในปีที่ผ่านมา มีผู้เสียชีวิตกว่า 400 ศพ ยังไม่นับตายภายหลังเกิดอุบัติเหตุที่ รพ. ซึ่งจากการเก็บข้อมูลมาแล้วพบว่าสาเหตุใหญ่มาจากมอเตอร์ไซด์ เมาแล้วขับไม่สวมหมวกกันน็อก

ก่อนเทศกาลสงกรานต์เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ สำนัก งานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อออกแบบการรณรงค์และขับเคลื่อน “ลดเมา เพิ่มสุข : ปฏิบัติการ ชุมชนอาสา ลดเมา ลดเหตุ” ขึ้น



น.ส.ดวงพร เสงบุญพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักสนับ สนุนสุขภาวะชุมชน (สำนัก 3) สสส. กล่าวว่า กิจกรรมรณรงค์ ลดเมา เพิ่มสุข คือ ปฏิบัติการที่ทางเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่โดยสำนัก สนับสนุนสุขภาวะชุมชน (สำนัก 3) ได้ดำเนินการต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 2 มุ่งหวังว่าจะเป็นกลไกที่บรรเทาจาก สถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนจากการดื่มสุรา รวมถึงเป็นการกระตุ้น และหนุนเสริมให้เป็นแนวทางการรณรงค์ ขยายผลไปยัง อปท. เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นต่อไป โดยมีพื้นที่เป้าหมาย 5 จังหวัด ประกอบด้วย **จังหวัดขอนแก่น, จังหวัดสกลนคร, จังหวัดเชียงราย, จังหวัดเพชรบูรณ์ และ จังหวัดนครปฐม** และ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเครือข่ายสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ในพื้นที่ถนนสาธารณะในถนนสายหลักและ สายรอง

ทั้งนี้เครือข่ายร่วมสร้างฯ ได้ร่วมกันกำหนดมาตรการของชุมชน 3 สร้าง ประกอบด้วย 1. สร้างจุดบริการ “ลด เมา เพิ่มสุข” โดยกำหนดจุดพักรถ ได้แก่ ด้านครอบครัว ด้านชุมชน ด้านตำรวจ 2. สร้างสรรค์พื้นที่ปลอดภัย เหล้า โดยการกำหนดพื้นที่ในสงกรานต์ปลอดภัย งานศพงานบุญประเพณีปลอดภัย ร้านค้าและชุมชน ปลอดภัย 3. เสริมสร้างถนนปลอดภัย โดยการแก้ ปรับปรุงจุดเสี่ยง เช่น การจัดการขยะเคลื่อนย้ายวัตถุ อันตรายออกจากทางโค้ง ตัดสาางต้นไม้ ซ่อมแซมปรับปรุงสภาพแวดล้อมบนถนนบริเวณที่เป็นหลุมเป็นบ่อ และการติดตั้งหลักนำโค้ง ป้ายเตือนทางโค้งสัญลักษณ์เตือนบริเวณทางโค้งหักศอก สีแยกวัดใจ



อนิรุทธิ์ ภาวะนา นายก อบต.นาเจริญ อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี กล่าวว่า ในพื้นที่ในเทศกาลปีใหม่ที่ผ่านมา ชาวบ้านได้ตั้งด่านชุมชนในพื้นที่ 6 ด่าน โดยมี รพ.สต. ผู้นำท้องถิ่น และดร.ช่วยกันเพื่อย้ำเตือนให้คนใส่ใจ เรื่องอุบัติเหตุ นอกจากนี้ยังมีนวัตกรรมป้องกันอุบัติเหตุที่คิดค้นคือในจุดที่เป็นทางโค้งจะมีสัญลักษณ์ตาข่าย เชือกฟาง บริเวณริมทาง ที่ชาวบ้านร่วมใจกันทำขึ้น

**ดร.นพ.บัณฑิต ศรีไพศาล** รองผู้จัดการ และผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงหลัก (สำนัก 1) สสส.กล่าวว่า จากรายงานสถานการณ์อุบัติเหตุทางถนนของประเทศไทย ปี 2557-2558 โดย ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน ร่วมกับ มูลนิธิไทยโรดส์ พบว่า จำนวนและสัดส่วนของคดีอุบัติเหตุจราจรที่มีสาเหตุจากเมาแล้วขับ ปี 2542-2558 มีแนวโน้มลดลง และสอดคล้องกับสัดส่วนการดื่มแล้วขับใน ผู้บาดเจ็บรุนแรงจากอุบัติเหตุจราจร ปี 2548-2558 ก็มีแนวโน้มลดลง ขณะเดียวกันพบว่าผลการปฏิบัติงาน ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วง 7 วันอันตรายในเทศกาลสงกรานต์ ในปี 2559 สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ อันดับ 1 ยังคงเป็นเรื่องการเมาสุรา ร้อยละ 34.09 ลดลงจากร้อยละ 39.31 ในปี 2558 ซึ่งบทบาทของชุมชน ท้องถิ่นในการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาเป็นมาตรการที่มีความสำคัญ โดยใช้ 3 หลักการ คือ 1. หลักการทาง นโยบาย 2. หลักการใช้ทุนทางสังคม และ 3. หลักการบริหารแผนและงบประมาณ โดยจะเริ่มดำเนินการ ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายนเป็นต้นไป

**ด่านชุมชนดูอบอุ่นและเป็นกันเอง พลังของชุมชนจะช่วยลดการตายจากเมาแล้วขับลงได้.**

# ไทยโพสต์

อิสรภาพแห่งความคิด

Go to...

Home »

## สายอีสานจราจรเริ่มแน่น มท.หยุดออนไลน์24ชั่วโมง!

Monday, April 10, 2017 - 00:03



รัฐบาลณรงค์สงกรานต์แบบไทย เล่นน้ำสุภาพ-ใช้น้ำประหยัด-ขับขี่ปลอดภัย มท.สั่งศูนย์ตำรวจกรมเปิดสายด่วนบริการ 24 ชม. แจ้งเหตุผ่าน "Application SPOND" ร้อง ผบ.ตร.สั่งเพิ่มความเข้มข้นดูแลบ้านประชาชนที่ฝากไว้กับตำรวจ เส้นอีสานรถหนาแน่น คนทยอยกลับบ้านก่อนวันหยุดยาว

เมื่อวันที่ 9 เมษายน พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ในปีนี้รัฐบาลณรงค์ให้ทุกภาคส่วนร่วมกันจัดงานเทศกาลสงกรานต์ภายใต้แนวคิด "สงกรานต์แบบไทย ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ทุกชีวาปลอดภัย" ระหว่างวันที่ 13-17 เม.ย.60 โดยเน้น 3 มาตรการหลัก ประกอบด้วย แต่งกายเล่นน้ำด้วยชุดสุภาพ ใช้น้ำอย่างประหยัดคุ้มค่า และขับขี่อย่างปลอดภัย เป้าหมายของการรณรงค์วันสงกรานต์เพื่อให้ประชาชนได้ร่วมสืบสานประเพณีอันดีงามซึ่งสามารถประยุกต์ให้เข้ากับศาสนาที่แต่ละคนนับถือได้

"รัฐบาลอยากให้คนไทยใช้โอกาสนี้แสดงออกถึงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ เช่น ปู่ ย่า ตา ยาย และญาติพี่น้อง รวมทั้งสานความสัมพันธ์ในครอบครัว ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ที่สำคัญของคนไทย ด้วยการรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ สรงน้ำพระ เล่นน้ำด้วยความสุภาพ และแต่งกายมิดชิด รวมทั้งขอความร่วมมือผู้จัดงานตามสถานที่ต่าง ๆ จัดพื้นที่ให้พี่น้องประชาชนได้เล่นน้ำกันอย่างเหมาะสม โดยส่งเสริมการใช้ขันน้ำประพรมกัน หรือใช้ปืนฉีดน้ำขนาดเล็กแทนอุปกรณ์ฉีดน้ำที่มีแรงดันสูงหรือสายยาง ส่วนการเดินทางไปยังภูมิลำเนาหรือสถานที่ท่องเที่ยว ขอให้ผู้ขับขี่ตรวจเช็กยานพาหนะให้พร้อม ใช้ความระมัดระวังในการขับขี่ และปฏิบัติตามกฎจราจร" พล.ท.สรรเสริญระบ

ทั้งนี้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจ และฝ่ายปกครอง เตรียมพร้อมดูแลอำนวยความสะดวกทุกด้าน ทั้งการเดินทางและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน โดยขอให้ทุกฝ่ายมีน้ำใจ เอื้ออาทร และให้อภัยต่อกัน ไม่อยากให้มองว่าเป็นเรื่องการจับผิด เพราะเจ้าหน้าที่มีความห่วงใยประชาชนเหมือนญาติมิตรและต้องทำหน้าที่รักษากฎหมาย ขณะที่ประชาชนต้องการไปถึงที่หมายอย่างปลอดภัยและมีความสุขในช่วงเทศกาล

โฆษกประจำสำนักนายฯ กล่าวว่า แต่ละจังหวัดจะส่งเสริมการจัดงานสงกรานต์ตามโครงการ 1 อำเภอ 1 ลานวัฒนธรรม ส่วนกิจกรรมที่เป็นไฮไลต์ในปีนี เช่น ส่วนกลาง วันที่ 11 เม.ย. จัดที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย วันที่ 13-16 เม.ย. ศูนย์การค้าสยามพารากอน วันที่ 13-15 เม.ย. ในส่วนภูมิภาคเป็นงานสงกรานต์อาเซียน ได้แก่ วันที่ 10-16 เม.ย. งานประเพณีสงกรานต์สานสัมพันธ์วัฒนธรรมไทย-ลาว ที่ อ.นาแห้ว จ.เลย วันที่ 13-16 เม.ย. สงกรานต์ไทย-เมียนมา ที่ อ.แม่สอด จ.ตาก และวันที่ 12-17 เม.ย. สงกรานต์ไทย-ลาว ที่ อ.เชียงแสน จ.เชียงราย

เปิดสายด่วนบริการ 24 ชม.

ด้านนายชยพล ธิติศักดิ์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ในฐานะโฆษกกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า กระทรวงมหาดไทย สั่งการให้ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดและอำเภอทั่วประเทศ เปิดให้บริการศูนย์บริการร่วม/บริการเบ็ดเสร็จ (one stop service) ผ่านสายด่วน 1567 ระหว่างวันที่ 10-17 เม.ย. และจัดเจ้าหน้าที่รับโทรศัพท์เพื่อบริการ

ประชาชนตลอด 24 ชั่วโมง ตั้งแต่คืนวันที่ 9 เม.ย.เป็นต้นไป เพื่อให้บริการประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยเฉพาะการอำนวยความสะดวกสำหรับประชาชนและนักท่องเที่ยวที่อาจต้องการคำแนะนำ ความช่วยเหลือต่างๆ นอกจากนี้ ประชาชนยังสามารถขอรับบริการ ร้องเรียนร้องทุกข์ และแจ้งเบาะแสการกระทำความผิด หรือขอความช่วยเหลือผ่าน Application SPOND ได้อีกด้วย

"การรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ กระทรวงมหาดไทยได้กำหนดแนวทางปฏิบัติว่า หากประชาชนได้ร้องเรียนร้องทุกข์เข้ามา และเป็นเรื่องที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อน ไม่ขัดต่อระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 24 ชั่วโมง แต่หากเป็นเรื่องที่มีความยุ่งยาก เกี่ยวข้องกับภารกิจของหลายหน่วยงาน จะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และเรียกประชุมหารือส่วนราชการ เพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาภายใน 7 วัน" นายชยพลระบุ

ที่ สน.ตลิ่งชัน พล.ต.อ.เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (รอง ผบ.ตร.) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เกี่ยวข้อง ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมและติดตามโครงการ "ประชารัฐร่วมใจ ดูแลความปลอดภัยบ้านประชาชนในช่วงเทศกาลสำคัญ" โดยช่วงเทศกาลสงกรานต์ปีนี้ มีประชาชนฝากบ้านไว้กับตำรวจ สน.ตลิ่งชัน แล้ว 6 หลัง

พล.ต.อ.เฉลิมเกียรติกล่าวว่า ได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานดำเนินโครงการประชารัฐร่วมใจดูแลความปลอดภัยบ้านประชาชนช่วงเทศกาลสำคัญ ซึ่งเป็นการดำเนินงานคล้ายคลึงกับโครงการฝากบ้านไว้กับตำรวจในปีที่ผ่านมา โดยประชาชนจะต้องชี้แจงข้อมูลพื้นที่เสี่ยงสำหรับบ้านที่ไม่มีผู้ดูแลให้เจ้าหน้าที่ตำรวจรับทราบ ก่อนวางแผนป้องกันอาชญากรรม เพิ่มความเข้มข้นในการตรวจหาระวังเหตุคดีที่เกี่ยวกับทรัพย์สินของประชาชนที่ไม่อยู่บ้าน พร้อมสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชนชุมชน องค์กรและส่วนงานราชการในพื้นที่ นอกจากนี้ขอเชิญชวนให้ประชาชนติดตั้งกล่องโทรทัศน์วงจรปิด (ซีซีทีวี) ที่สามารถบันทึกภาพได้และสามารถเชื่อมโยงสัญญาณมายังสถานีตำรวจในพื้นที่หรือโทรศัพท์เคลื่อนที่

จากนั้น พล.ต.อ.เฉลิมเกียรติ เดินทางไปตรวจความเรียบร้อยบริเวณสถานีขนส่งกรุงเทพ สายใต้ใหม่ พร้อมกำชับให้ตั้งจุดตรวจรักษาความปลอดภัย อำนวยความสะดวกประชาชนมากกว่าการจับผิด รวม

ทั้งทำความเข้าใจเครือข่ายภาคประชาชนให้เกิดความร่วมมือในการ  
ป้องกันภัยผ่านแอปพลิเคชัน police i lert you

ส่วนจุดเล่นน้ำสงกรานต์ ประสานผู้จัดงานทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน  
ตั้งจุดตรวจและกล้องวงจรปิดตามทางเข้า-ออกทั้งหมด

กรุงเทพฯ โพล โดยศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ เปิดเผยผลสำรวจ  
ความคิดเห็นประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จำนวน 1,178 คน  
เรื่อง "สงกรานต์ปีไ้ คนกรุงเตรียมการอย่างไร" พบว่าคนกรุงส่วนใหญ่ ร้อยละ 67.5 วางแผนใช้จ่ายในช่วงเทศกาลสงกรานต์ไปกับค่า  
ทำบุญไหว้พระมากที่สุด รองลงมา ร้อยละ 52.4 ใช้จ่ายไปกับค่าเดินทาง ค่าน้ำมันไปท่องเที่ยว กลับบ้านเกิด และร้อยละ 49.8 ใช้จ่ายไป  
กับค่าอาหาร กินเลี้ยงสังสรรค์

ส่วนความกังวลหากต้องเดินทางออกต่างจังหวัดในช่วงเทศกาล  
สงกรานต์ คนกรุงส่วนใหญ่ ร้อยละ 47.4 ระบุ กังวลเรื่องอุบัติเหตุบน  
ท้องถนน รองลงมา ร้อยละ 34.1 กังวลเรื่องการจราจรติดขัด และ  
ร้อยละ 13.4 กังวลเรื่องคนเมาแล้วขับ นอกจากนี้ คนกรุงส่วนใหญ่  
ร้อยละ 77.8 เชื่อว่าการใช้มาตรา 44 ควบคุมวินัยจราจร จะส่งผลให้  
ประชาชนระมัดระวังและปฏิบัติตามกฎจราจรค่อนข้างมากถึงมาก  
ที่สุด

เส้นอีसानรถหนาแน่น

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ก่อนวันหยุดยาวช่วงสงกรานต์ ประชาชนจำนวนมากเริ่มทยอยเดินทางกลับภูมิลำเนาภาคอีสานเพื่อฉลองสงกรานต์แล้ว ทำให้สภาพการจราจรบนถนนมิตรภาพช่วงผ่านจังหวัดนครราชสีมามุ่งหน้าสู่ภาคอีสาน ตั้งแต่ช่วงเช้ามีปริมาณรถยนต์หนาแน่นต่อเนื่องและเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จนเกิดปัญหาติดขัดสะสมบางช่วง โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงเริ่มเปิดช่องพิเศษบริเวณทางขึ้นเขาตำบลกลางดง อ.ปากช่อง ตั้งแต่บริเวณหลักกิโลเมตรที่ 48 ถึงหลักกิโลเมตรที่ 51 ระยะทาง 4-5 กม. เนื่องจากบริเวณดังกล่าวมีปริมาณรถติดสะสมมาก ขณะที่บริเวณถนนมิตรภาพช่วงบายพาสเลี่ยงเมืองนครราชสีมา แยกปึกธงชัย-จอหอ มีปริมาณรถมากต่อเนื่องเช่นเดียวกัน

ส่วนสภาพการจราจรบนถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 24 สาย  
โชคชัย-เดชอุดม ช่วงหนองกี่ นางรอง และ อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์

ซึ่งเป็นถนนสายหลักมุ่งสู่หลายจังหวัดอีสานตอนล่าง เช่น จ.บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ และ จ.บุรีรัมย์ อุบลราชธานี มีรถโดยสารสาธารณะ และรถยนต์ส่วนตัวของประชาชนจากหลายจังหวัดอีสานตอนล่าง สัญจรหนาแน่นตลอดทั้งวันเช่นกัน

นายอนุสรณ์ แก้วกังวาล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวว่า ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องคุมเข้มจุดเสี่ยงอันตรายทั้งจังหวัด 14 จุด เช่น ทางโค้ง จุดตัดทางรถไฟ และทางแยกที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง รวมถึงได้ทำข้อตกลงกับผู้ประกอบการห้ามรถบรรทุกหนักวิ่งในช่วงเทศกาลสงกรานต์ เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุจากการสัญจรบนท้องถนน เนื่องจากมีรถสัญจรไปมาหนาแน่น

ที่บริเวณสามแยกท่าพระ อ.เมืองฯ จ.ขอนแก่น จุดตัดระหว่าง จ.ขอนแก่น ไป จ.มหาสารคาม ร.ต.อ.จิตภาคิน พันธุ์เชื้อ รอง สว.หน.จร.สภ.ท่าพระ พร้อมด้วยนางรัตดา ช่วยความดี ผู้จัดการ บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ สาขาขอนแก่น และนาย พิสุทธิ อนุตรอังกูร นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลท่าพระ (ทต.) ได้ร่วมกันตั้งจุดตรวจกวดขันวินัยจราจรให้กับผู้ขับขี่ในเส้นทางฝั่งขาขึ้นมุ่งหน้าสู่ จ.ขอนแก่น โดยเน้นหนักในเรื่องของการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์การขับขี่ที่ปลอดภัย รวมถึงการตรวจสอบรถจักรยานยนต์ทุกคันที่วิ่งผ่านจุดตรวจดังกล่าว และจะมีการมอบหมวกกันน็อกให้เพื่อร่วมรณรงค์การขับขี่ที่ปลอดภัย ใส่ใจกฎจราจรตลอดทั้งช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้ด้วย

ที่สถานีขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี มีประชาชนเดินทางกลับบ้านเพื่อมาร่วมงานประเพณีสงกรานต์ที่บ้านเกิดจำนวนมาก โดยนายเอก บดินทร์ จำเริญกาล ขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวว่า ในช่วงเทศกาลสงกรานต์คาดว่าจะมีประชาชนเดินทางกลับบ้านเป็นจำนวนมาก จึงได้มีการเพิ่มเที่ยวรถสายสั้นระหว่างอำเภอ จังหวัด และข้ามภูมิภาคจากปกติวันละ 100 เที่ยว เพิ่มขึ้นอีก เป็น 150 เที่ยวต่อวัน รวมทั้งมีการเข้มงวดเรื่องอุปกรณ์ด้วยความปลอดภัยประจำรถ และที่สำคัญได้สั่งห้ามไม่ให้มีการแย่งผู้โดยสารโดยได้ตีเส้นกำหนดเขตให้บริการของรถแต่ละประเภท หากพบการแย่งผู้โดยสารจนสร้างความเดือดร้อนรำคาญให้กับประชาชน จะไม่อนุญาตให้พนักงานที่ไม่เชื่อฟังเข้ามาทำงานภายในสถานีขนส่ง และหากมีการเอาเปรียบประชาชนอาจจะต้องมียกโทษกับบริษัทผู้ให้บริการด้วย



ด้าน พ.ต.ท.อนันต์ ทองสุข สารวัตรตรวจคนเข้าเมืองกาบเชิง จ.สุรินทร์ ควบคุมการปฏิบัติประจำจุดผ่านแดนถาวรช่องจอม เปิดเผยว่า ตั้งแต่วันที่ 5 เม.ย. มีแรงงานกัมพูชาที่ทำงานในประเทศไทยทยอยเดินทางกลับไปฉลองสงกรานต์ที่บ้านเกิดในประเทศกัมพูชาวันละ 50 คน จึงได้จัดเจ้าหน้าที่คอยบริการให้ความสะดวก

ที่ลานพระบรมรูปรัชกาลที่ 5 จ.เชียงราย เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ สำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และภาคีเครือข่าย จัดกิจกรรมรณรงค์และขับเคลื่อน “ลดเมา เพิ่มสุข” ปฏิบัติการ “ชุมชนอาสา ลดเมา ลดเหตุ” โดยมีการประกาศปฏิญญา “ลดเมา เพิ่มสุข” พร้อมกันทั้ง 5 จังหวัด ได้แก่ ขอนแก่น, สกลนคร, เชียงราย, เพชรบูรณ์ และนครปฐม เพื่อเป็นต้นแบบให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) อื่นๆ ต่อไป

นายธวัชชัย ฝึกอังกฤษ ประธานกรรมการบริหารแผน คณะที่ 3 สสส. กล่าวว่า มุ่งหวังว่าจะกิจกรรมนี้จะเป็นกลไกที่บรรเทาจากสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ด้วยการดำเนินการ 3 สร้าง คือ 1.สร้างจุดบริการ เพื่อช่วยเหลือและบริการแก่ผู้ขับขี่รถสัญจรไปมาทั้งในพื้นที่และระหว่างพื้นที่ ด้วยการให้มีด่านครอบครัว ด้านชุมชน 2.สร้างสรรค์พื้นที่ปลอดภัย ด้วยการกำหนดพื้นที่ เล่นน้ำสงกรานต์ปลอดภัย และ 3.เสริมสร้างถนนปลอดภัย ด้วยการสำรวจประเมินจุดเสี่ยงบนท้องถนนในชุมชน ปรับปรุงถนน เพื่อเพิ่มความปลอดภัยทางท้องถนน.

รถตุ๊กอีกแล้ว ไฟลุกท่วมทั้งคัน 10:28 น.



การเมือง | อาชญากรรม | เศรษฐกิจ | ยานยนต์ | บ้านเท็ง | กีฬา | การศึกษา | **กทท-สาธารณสุข** | ภูมิภาค | ต่างประเทศ | สังคม-สตรี | คลาสสิฟายด์

Home

# สสส.ดึงชุมชนจัดเต็มด้านหนัก “สงกรานต์พื้นที่ปลอดเหล้า”

วันจันทร์ ที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2560, 00:29 น.

Share

AA ขยายตัวอักษร



สสส.ดึงชุมชนจัดเต็มด้านหนัก “สงกรานต์พื้นที่ปลอดเหล้า”

สสส.-เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ ผนึก 5 จังหวัด ผนึก “ลดเมา เพิ่มสุข” ปฏิบัติการ “ชุมชนอาสา ลดเมา ลดเหล้า” ชุมมาตรการ 3 สร้าง “สร้างจุดบริการด้านชุมชน-พื้นที่ปลอดเหล้า-ถนนปลอดภัย” รับมือ 7 วันอันตรายช่วงสงกรานต์ มั่นใจตอบโต้ภัยพื้นที่ชุมชน ลดอุบัติเหตุบนถนน



วันที่ 9 เมษายน ที่ลานพระบรมรูป รัชกาลที่ 5 จ.เชียงใหม่ เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ สำนักสนับสนุนสุขภาพชุมชน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และภาคีเครือข่าย จัดกิจกรรมรณรงค์และขับเคลื่น “ลดเมา เพิ่มสุข” ปฏิบัติการ “ชุมชนอาสา ลดเมา ลดเหล้า” โดยมีการประกาศปฏิญญา “ลดเมา เพิ่มสุข” พร้อม

กันทั้ง 5 จังหวัดได้แก่ ขอนแก่น, สกลนคร, เชียงราย, เพชรบูรณ์ และนครปฐม เพื่อเป็นต้นแบบให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.) อื่นๆ ต่อไป



ดร.นพ.มัลลิต ศรีไพศาล รองผู้จัดการกองทุน สสส.และ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงหลัก (สำนัก 1) กล่าวว่า จากข้อมูลอุบัติเหตุของศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน พบว่า จำนวนผู้เสียชีวิตในช่วงสงกรานต์ 7 วันอันตราย เมื่อประมาณ 6-8 ปี ก่อน มีการเสียชีวิตในช่วงสงกรานต์ 7 วันอันตรายอยู่ที่ประมาณ 370 ราย คิดเป็นเสียชีวิตเฉลี่ยที่ประมาณ 52-53 รายต่อวัน ต่อมาลดลงเหลือประมาณ 46 รายต่อวันในช่วงปี 2555-2557 แล้วเพิ่มขึ้นในช่วงสองปีหลัง คือ เป็นเฉลี่ยวันละ 52 และ 63 ราย สำหรับปี 2558 และ 2559 ตามลำดับ หากพิจารณาจากพฤติกรรมเสี่ยงทั้งหลาย จะพบว่า มอเตอร์ไซด์คิดเป็น 43% และ รถกระบะ คิดเป็น 15% ของผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต ความเร็วเป็นสาเหตุ 40% เมาขับเป็นสาเหตุ 17% ของการบาดเจ็บและเสียชีวิต ถนนที่เกิดการบาดเจ็บสูงสุด คือ ถนนชนบท ขณะที่ถนนที่เกิดการเสียชีวิตสูงสุด คือ ถนนหลวง กลุ่มอายุที่บาดเจ็บและเสียชีวิตสูงสุด คือ 15-19 ปี ตามด้วยอายุ 20-24 ปี จึงจำเป็นที่ทุกภาคส่วนต้องช่วยกันรณรงค์เพราะความเสียหายจากอุบัติเหตุจากรถกำลังเพิ่มสูงขึ้น และการทำงานต้องมุ่งตรงไปที่สถานการณ์เสี่ยงต่างๆ เหล่านี้ และการรณรงค์ป้องกันในระดับชุมชนถือเป็นการตอบโจทย์ปัญหาเป็นอย่างมากเพราะปัญหาเกิดขึ้นกับการฉลองในชนบท และการเดินทางระหว่างชนบทเข้าเมืองเพื่อเที่ยวสงกรานต์ในเมืองใหญ่



นายธวัชชัย พักอังกฤษ ประธานกรรมการบริหารแผน คณะที่ 3 สสส. กล่าวว่า เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ โดยการสนับสนุนของ สสส. ดำเนินการขับเคลื่อนและรณรงค์สร้างสรรคพื้นที่ปลอดภัยโดยชุมชนท้องถิ่นต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 2 ด้วยกิจกรรมรณรงค์ “ลดเมา เพิ่มสุข” ปฏิบัติการ “ชุมชนอาสา ลดเมา ลดเหตุ” โดยมีความมุ่งหวังว่าจะเป็นกลไกที่บรรเทาจากสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ รวมถึงเป็นกระตุก และหนุนเสริมให้เป็นแนวทางการรณรงค์ขยายผลไปยัง อปท. อื่นๆ ด้วยการดำเนินการ 3 สร้าง คือ 1. สร้างจุดบริการ เพื่อช่วยเหลือ และบริการแก่ผู้ขับรถสัญจรไปมาทั้งในพื้นที่และ ระหว่างพื้นที่ ด้วยการให้มีด่านครอบครัว ด่านชุมชน 2.สร้างสรรคพื้นที่ปลอดภัย เพื่อสืบสานศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม และสานความสัมพันธ์ โดยมีใช้เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ด้วยการกำหนดพื้นที่ เล่นน้ำสงกรานต์ปลอดภัย งานบุญประเพณีปลอดภัย หรือการเพิ่มพื้นที่สร้างสรรคให้เยาวชน เป็นต้น 3.เสริมสร้างถนนปลอดภัย ด้วยการสำรวจประเมินจุดเสี่ยงบนท้องถนนในชุมชน, ปรับปรุงถนนเพื่อเพิ่มความปลอดภัยทางท้องถนน ซึ่งอาศัยความร่วมมือของกลไกในชุมชนท้องถิ่น โดยเน้นการช่วยเหลือตนเอง ในระดับครอบครัวชุมชน ซึ่งเป็นการสนับสนุนนโยบายภาครัฐ สรรพชากรที่เกี่ยวข้องและจังหวัด



ด้าน นพ.ธวัชชัย ใจคำวัง รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย กล่าวว่า จากข้อมูลของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์จังหวัดเชียงรายในปี 2559 มีการเกิดอุบัติเหตุในช่วง 7 วันอันตราย ในเทศกาลสงกรานต์ จำนวน 97 ครั้ง มีผู้บาดเจ็บ 95 คน และมีผู้เสียชีวิต 15 ราย ซึ่งสูงเป็นอันดับ 3 ของประเทศ จึงขอชวนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมกันกำหนดมาตรการและมีส่วนร่วมในการดำเนินการเพื่อลดอุบัติเหตุให้เกิดกิจกรรม 3 สร้าง "ลดเมา เพิ่มสุข" ปฏิบัติการ "ชุมชนอาสา ลดเมา ลดเหตุ" เพื่อช่วยกันป้องกัน ควบคุมและช่วยเหลือ เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุโดยเฉพาะจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ อันเป็นสาเหตุหลักของการเกิดอุบัติเหตุ

# จังหวัดเชียงรายจัดกิจกรรมรณรงค์และขับเคลื่อน “ลดเมา เพิ่มสุข” ปฏิบัติการ “ชุมชนอาสา ลดเมา ลดเหตุ” 2560

9 เม.ย. 2560 | (74 ผู้เข้าชม) | 



**จังหวัดเชียงรายจัดกิจกรรมรณรงค์และขับเคลื่อน “ลดเมา เพิ่มสุข” ปฏิบัติการ “ชุมชนอาสา ลดเมา ลดเหตุ” 2560**  
วันนี้ ( 9 เม.ย. 60 ) ณ ลานพระบรมรูป รัชกาลที่ 5 ศาลากลางหลังเก่า จังหวัดเชียงราย จังหวัดเชียงราย ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพ (สสส.) โดย สำนักสนับสนุนสุขภาพชุมชน (สำนัก 3) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีบทบาทในการสนับสนุน กระตุ้น และจุดประกาย ชุมชนท้องถิ่นในการสร้างกระบวนการจัดการตนเอง โดยมีเป้าหมาย ร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ จึงได้จัดกิจกรรมรณรงค์และขับเคลื่อน “ลดเมา เพิ่มสุข” ปฏิบัติการ “ชุมชนอาสา ลดเมา ลดเหตุ” โดยร่วมมือกับ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย และภาคีเครือข่าย ทหาร ตำรวจ หน่วยงานรณรงค์เมาไม่ขับ โดยมีนายแพทย์ธีรวัชชัย ใจวังคำ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดกิจกรรม “ลดเมา เพิ่มสุข” ปฏิบัติการ “ชุมชนอาสา ลดเมา ลดเหตุ” 2560

โดยมีกิจกรรมเดินรณรงค์ “ลดเมา เพิ่มสุข” ปฏิบัติการ “ชุมชนอาสา ลดเมา ลดเหตุ” จากลานพระบรมรูป รัชกาลที่ 5 ไปยังสวนดงและโคมเจลิมพระเกียรติ 75 พรรษา ซึ่งมีหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ ภาคประชาชนและหน่วยงานราชการภาคีเครือข่ายในพื้นที่จังหวัดเชียงราย กว่า 200 คน ร่วมเดินรณรงค์สร้างสรรค์พื้นที่ปลอดภัย ภายใต้ชื่อ “สงกรานต์ปลอดภัย และลดน้ำผู้ใหญ่” และการรณรงค์ขับขีปลอดภัย “ลดเมา เพิ่มสุข” ปฏิบัติการ “ชุมชนอาสา ลดเมา ลดเหตุ” มีขบวนรถจักรยานยนต์ จากสวนดงและโคมเจลิมพระเกียรติ 75 พรรษา ไปยังบริเวณสี่แยกเด่นห้า และการประกาศปฏิญญา “ลดเมา เพิ่มสุข” จังหวัดเชียงราย ซึ่งกิจกรรมทั้งหมดเป็นการ รณรงค์เสริมสร้างถนนปลอดภัย สร้างจิตสำนึก ให้แก่ประชาชนชาว จังหวัดเชียงราย ก่อนเทศกาลสงกรานต์ที่จะมาถึงนี้ และเพื่อเป็นการกระตุ้นให้ประชาชน ตระหนักถึงภัยของอุบัติเหตุทางท้องถนน หันมาปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด ช่วยลดอุบัติเหตุและการสูญเสียชีวิต ให้ลดลงจากปีที่ผ่านมาอีกด้วย

# รณรงค์ 'ดื่มไม่ขับ' ลดอุบัติเหตุได้จริง

by ณัฐชาพรรณ โชติสิริพรฤทธิ์  
5 เมษายน 2560 เวลา 15:36 น.



0  
SHARES



**สสส.เตรียมจัดกิจกรรมรณรงค์ 'ดื่มไม่ขับ' ลดอุบัติเหตุได้จริง และจะจัดกิจกรรมรณรงค์ 'ลดเมา เพิ่มสุข' ในจังหวัดขอนแก่น , สกลนคร , เชียงราย , เพชรบูรณ์ และนครปฐม**

นพ.บัณฑิต ศรีไพศาล รองผู้จัดการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ หรือ สสส. เปิดรายงานสถานการณ์อุบัติเหตุทางถนนของไทย พบว่า จำนวนและสัดส่วนของคดีอุบัติเหตุจราจร ที่มีสาเหตุจากดื่มแล้วขับ ปี 2542-2558 มีแนวโน้มลดลง และสอดคล้องกับสัดส่วนผู้บาดเจ็บรุนแรงจากอุบัติเหตุจราจร กรณีดื่มแล้วขับ ปี 2548-2558 ก็มีแนวโน้มลดลงเช่นกัน สะท้อนว่า การรณรงค์ 'ดื่มไม่ขับ' ลดอุบัติเหตุได้จริง

ทั้งนี้ เตรียมจัดกิจกรรมรณรงค์ 'ลดเมา เพิ่มสุข' ในพื้นที่เป้าหมาย 5 จังหวัด คือ ขอนแก่น , สกลนคร , เชียงราย , เพชรบูรณ์ และนครปฐม เริ่มดำเนินการ 9 เม.ย.นี้

# เชียงใหม่รณรงค์ลดเมา หลังยอดตายพุ่งตัวเต็ง "7วันอันตราย"

12:19น. 9 เม.ย. 2560

VIEW

32

เหลือเวลาอีกแค่ 2 วันเท่านั้น จะเข้าสู่ช่วง 7 ในอันตรายของเทศกาลสงกรานต์ ซึ่งปีที่แล้วจังหวัดเชียงใหม่ มีผู้เสียชีวิตมากที่สุดติดอันดับ 3 ของประเทศ ทำให้วันนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงต้องเร่งออกมารณรงค์การลดเมาเพื่อหวังช่วยลดอุบัติเหตุได้มากยิ่งขึ้น

SHARE 0



วันนี้ (9 เม.ย.60) เครือข่ายลดเมามากกว่า 20 ตำบล รวบรวม 200 คน ในจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับสำนักสร้างเสริมสุขภาพชุมชน ออกมารวมตัวกันชูป้ายข้อความงดเหล้า งดวาบหวิว ระหว่างเดินรณรงค์ในโครงการ "ลดเมาเพิ่มสุข" โดยมีเหยื่อเมาแล้วขับมาร่วมกิจกรรมรณรงค์ด้วย



นายแพทย์ ธวัชชัย ใจคำวง รองนายแพทย์สาธารณสุข จังหวัดเชียงใหม่ ระบุว่า ปีที่แล้วจังหวัดเชียงใหม่ ติดอันดับ 3 ของประเทศ ในเรื่องการมีผู้เสียชีวิตมากที่สุดจากอุบัติเหตุช่วง 7 วันอันตราย โดยมีผู้เสียชีวิตมากกว่า 440 คน จากอุบัติเหตุกว่า 3,400 ครั้ง ดังนั้นปีนี้จึงมีเป้าหมายลดการสูญเสียให้ได้ร้อยละ 20





นอกจากการเดินรณรงค์ลดเหล้าแล้ว ในวันนี้ยังมีกิจกรรมแสดงพื้นที่เซฟตี้โซน หรือพื้นที่ปลอดเหล้าในช่วงเทศกาลสงกรานต์ เพื่อเป็นการสาธิตว่าแม้ไม่มีเหล้าก็สามารถสนุกได้เหมือนกัน

โดยปีนี้จังหวัดเชียงใหม่ได้มีนโยบายจัดพื้นที่ปลอดภัยให้ประชาชนไว้เล่นน้ำสงกรานต์หลายจุด โดยเฉพาะในชุมชนต่างๆ เพื่อป้องกันไม่ให้ประชาชนแห่ออกไปเล่นน้ำในพื้นที่อื่นจนเกิดอุบัติเหตุ และตั้งเป้าไว้ว่ายอดผู้เสียชีวิต จะต้องลดน้อยลงกว่าเดิม



()



แชรส์ 
 Tweet 
 Share 0 
 Like 
 Prawpan Suriwong and 73K others like this.

## สสส.จับมือ 5จังหวัด"ลดเมา เพิ่มสุข

สสส.-เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ ผัน 5จังหวัด รณรงค์ "ลดเมา เพิ่มสุข" ปฏิบัติการ "ชุมชนอาสา ลดเมา ลดเหตุ" ชุมมาตรการ 3สร้างชุมชน-พื้นที่ปลอดภัย-ถนนปลอดภัย" รับมือ 7วันอันตรายช่วงสงกรานต์ มั่นใจตอบโจทย์พื้นที่ชุมชน ลดอุบัติเหตุบนถนน

ที่ลานพระบรมรูป รัชกาลที่ 5 จ.เชียงราย เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ สำนักสนับสนุนสุขภาพชุมชน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สสส.) และภาคีเครือข่าย จัดกิจกรรมรณรงค์และขับเคลื่อน "ลดเมา เพิ่มสุข" ปฏิบัติการ "ชุมชนอาสา ลดเมา ลดเหตุ" โดยมีการประกาศปฏิญญา "กันทั้ง 5จังหวัดได้แก่ ขอนแก่น, สกลนคร, เชียงราย, เพชรบูรณ์ และนครปฐม เพื่อเป็นต้นแบบให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.) อื่นๆ ต่อไป

ดร.นพ.บัณฑิต ศรีไพศาล รองผู้จัดการกองทุน สสส.และ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงหลัก (สำนัก 1) กล่าวว่า จากข้อมูลผู้อำนวยการความปลอดภัยทางถนน พบว่า จำนวนผู้เสียชีวิตในช่วงสงกรานต์ 7วันอันตราย เมื่อประมาณ 6-8ปี ก่อน มีการเสียชีวิตในช่วงสงกรานต์ 7ประมาณ 370ราย คิดเป็นเสียชีวิตเฉลี่ยที่ประมาณ 52-53รายต่อวัน ต่อมาลดลงเหลือประมาณ 46รายต่อวันในช่วงปี 2555-2557แล้ว เพิ่มขึ้นในเฉลี่ยวันละ 52และ 63ราย สำหรับปี 2558และ 2559ตามลำดับ หากพิจารณาจากพฤติกรรมเสี่ยงทั้งหลาย จะพบว่า มอเตอร์ไซด์คิดเป็น 43%และ 15%ของอุบัติเหตุและเสียชีวิต ความเร็วเป็นสาเหตุ 40%เมาขับเป็นสาเหตุ 17%ของการบาดเจ็บและเสียชีวิต ถนนที่เกิดการบาดเจ็บสูงสุด คือ ถนนลาดชัน การบาดเจ็บสูงสุด คือ ถนนหลวง กลุ่มอายุที่บาดเจ็บและเสียชีวิตสูงสุด คือ 15-19ปี ตามด้วย อายุ 20-24ปี จึงจำเป็นที่ทุกภาคส่วนต้องช่วยกัน หายจากอุบัติเหตุจากร่างกายเพิ่มสูงขึ้น และการทำงานต้องมุ่งตรงไปที่สถานการณ์เสี่ยงต่างๆ เหล่านี้ และการรณรงค์ป้องกันในระดับชุมชนถือเป็นอีกอย่างหนึ่งเพราะปัญหาเกิดขึ้นกับการฉลองในชนบท และการเดินทางระหว่างชนบทเข้าเมืองเพื่อเที่ยวสงกรานต์ในเมืองใหญ่

นายธวัชชัย พิกอังกฤษ ประธานกรรมการบริหารแผน คณะที่ 3สสส. กล่าวว่า เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ โดยการสนับสนุนของ สสส. และรณรงค์สร้างสรรค์พื้นที่ปลอดภัยโดยชุมชนท้องถิ่นต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 2ด้วยกิจกรรมรณรงค์ "ลดเมา เพิ่มสุข" ปฏิบัติการ "ชุมชนอาสา ลดเมา มุ่งหวังว่าจะเป็นกลไกที่บรรเทาจากสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ รวมถึงเป็นกระตุ้น และหนุนเสริมให้เป็นแนวทางยัง อปท. อื่นๆ ด้วยการดำเนินการ 3สร้าง คือ 1. สร้างจุดบริการ เพื่อช่วยเหลือ และ บริการแก่ผู้ขับขี่รถสัญจรไปมาทั้งในพื้นที่และ ระหว่างพื้นที่ ด้วยด่านชุมชน 2.สร้างสรรค์พื้นที่ปลอดภัย เพื่อสืบสานศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม และสานความสัมพันธ์ โดยมีใช้เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ด้วยการกำหนด'ปลอดภัย งานบุญประเพณีปลอดภัย หรือการเพิ่มพื้นที่สร้างสรรค์ให้เยาวชน เป็นต้น 3.เสริมสร้างถนนปลอดภัย ด้วยการสำรวจประเมินจุดเสี่ยงปรับปรุงถนนเพื่อเพิ่มความปลอดภัยทางท้องถิ่น ซึ่งอาศัยความร่วมมือของกลไกในชุมชนท้องถิ่น โดยเน้นการช่วยเหลือตนเอง ในระดับครอบครัว สนับสนุนนโยบายภาครัฐ ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและจังหวัดด้าน นพ.ธวัชชัย ใจคำวัง รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย กล่าวว่า จากข้อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์จังหวัดเชียงรายในปี 2559มีการเกิดอุบัติเหตุในช่วง 7วันอันตราย ในเทศกาลสงกรานต์ จำนวน 95คน และมีผู้เสียชีวิต 15ราย ซึ่งสูงเป็นอันดับ 3ของประเทศ จึงขอชวน หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมกันมีส่วนร่วมในการดำเนินการเพื่อรณรงค์ ให้เกิดกิจกรรม 3สร้าง "ลดเมา เพิ่มสุข" ปฏิบัติการ "ชุมชนอาสา ลดเมา ลดเหตุ"เพื่อช่วยกันป้องกัน ควบคุมและลดอุบัติเหตุโดยเฉพาะจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ อันเป็นสาเหตุหลักของการเกิดอุบัติเหตุ